

Số : /BC-UBND

Tân Lợi, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
Giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp cuối năm 2024

Căn cứ Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 1/12/2024 của HĐND xã Tân Lợi về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2024), HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kiểm tra, xem xét của các ngành chức năng, UBND xã giải trình như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG:

1. Cử tri Lâm Thanh Hiền, ấp Ân Lợi: Đề nghị UBND xã xem xét hỗ trợ thêm thùng đựng rác thải.

Trả lời: Hiện nay UBND xã không có chủ trương trang bị thùng rác cho người dân. Chủ tịch UBND xã giao đồng chí Trưởng ấp, Trưởng ban CTMT ấp tổ chức vận động người dân tự trang bị thùng chứa rác để đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

2. Cử tri Điều Sơn, ấp Sóc Lết: Đề nghị UBND xã xem xét hỗ trợ làm thêm một đoạn bờ kè khu vực từ nhà ông Điều Nhung đến nhà ông Điểm Siêm do đoạn đường này khi trời mưa đất đỏ tràn xuống đường gây khó khăn trong đi lại của người dân.

Trả lời: UBND xã tiếp thu và sẽ khảo sát theo đề nghị của cử tri để đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian sắp tới

3. Cử tri Nguyễn Thị Hồng, ấp Phú Miêng: Đề nghị UBND xã xem xét làm việc với bên thu gom xử lý rác thải cho xe thu gom rác 02 lần một tuần tránh tình trạng rác thải tồn đọng gây ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Trả lời: UBND xã tiếp thu nội dung phản ánh và sẽ thông báo đến đơn vị thu gom rác thải để khắc phục kiến nghị trên.

4. Cử tri Lê Xuân Minh ấp Phú Miêng: Đề nghị có biện pháp chế tài đối với các hộ dân không đóng tiền thu gom rác thải nhưng lại vứt rác không đúng nơi quy định.

Trả lời: Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Như vậy, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên để xử phạt phải có các chứng cứ (*video, hình ảnh*) để đủ cơ sở xử lý theo quy định.

Trước mắt UBND xã giao cho các đồng chí Trưởng ấp, Trưởng ban CTMT các ấp vận động các hộ dân tham gia đóng tiền thu gom rác thải và giám sát nhân dân tập kết rác thải đúng nơi quy định đê xe thu gom vận chuyên, nếu phát hiện được những trường hợp có hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng thì báo ngay cho UBND xã, sẽ xử phạt đúng quy định.

5. Cử tri Nguyễn Thị Tuyết, ấp Núi Gió: Đề nghị UBND xã kiểm tra việc xử lý thải của trại heo Quách Thành do chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, còn gây ô nhiễm ảnh hưởng cuộc sống của hộ dân xung quanh.

Trả lời: Ngày 20/8/2024 UBND xã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra hiện trạng, hoạt động chăn nuôi heo của ông Quách Thành và báo cáo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số 169/BC-UBND ngày 21/8/2024 về việc kết quả kiểm tra hiện trạng, hoạt động chăn nuôi heo của ông Quách Thành tại tổ 2 ấp Núi Gió, xã Tân Lợi. Về kiến nghị, UBND xã tiếp tục giao cho Trưởng ấp Núi Gió thường xuyên giám sát, kiểm tra để chấp hành tốt về quy định chăn nuôi và bảo vệ môi trường về hoạt động chăn nuôi heo của ông Quách Thành, nếu phát hiện trường hợp chăn nuôi không đảm bảo, báo cáo về UBND xã để xử lý.

6. Cử tri Nguyễn Thị Nhiên, ấp Núi Gió: Đề nghị UBND xã kiểm tra lò mổ của gia đình ông Trí ở tổ 6 ấp Núi Gió

Trả lời: Thông tin phản ánh này không đủ thông tin để UBND xã giải trình.

II. LĨNH VỰC ĐIỆN - GIAO THÔNG – THỦY LỢI

1. Cử tri Trần Minh Xuân, ấp Sóc Trào A; Cử tri Điều Sơn ấp Sóc Lết: Đề nghị UBND xã xem xét kiến nghị điện lực Hớn Quán hỗ trợ kéo điện cho các hộ dân ở khu vực tổ 06-07, đoạn từ nhà ông Nguyễn Đức Dân đến nhà ông Trần Minh Xuân, vì hiện nay đường điện đã xuống cấp, đã kiến nghị Ban ấp lập tờ trình mà đến nay vẫn chưa thi công.

Trả lời: Hiện UBND đã đăng ký danh mục công trình điện đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 đối với khu vực cử tri đang kiến nghị. UBND xã tiếp tục bám sát ngành điện để xin ngành điện ưu tiên đầu tư tuyến đường trên.

2. Cử tri Trịnh Lưu Thông, ấp Sóc Trào A: Đề nghị UBND xã xem xét sửa chữa cống đoạn đường tổ 02, ấp Sóc Trào A trước mùa mưa năm 2025.

Trả lời: UBND xã đã báo cáo UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã đã xuống khảo sát và sẽ đưa vào đầu tư sửa chữa trong năm 2025.

3. Cử tri Lý Hữu Đức, ấp Sóc Trào A: Hệ thống đèn đường khu vực Tổ 1, 2, 3 ấp Sóc Trào A, hiện nay hư hỏng khoảng 05 bóng đèn, lúc đầu thì gọi điện liên hệ được với nhà thầu để sửa chữa, nhưng đến nay điện cho nhà thầu thì không liên

lạc được. Đề nghị UBND xã xem xét hệ thống đèn đường này còn bảo hành hay không, nếu còn bảo hành thì liên hệ với ai để sửa chữa.

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến và đã liên hệ với bên đơn vị thi công yêu cầu phối hợp với ấp để khắc phục kiến nghị trên. giao cho Trưởng ấp Sóc Trào A thường xuyên theo dõi kiến nghị trên, báo cáo kết quả về UBND xã.

4. Cử tri Lâm Thanh Hiền, ấp Ân Lợi; Cử tri Lý Hữu Đức, ấp Sóc Trào A: Đề nghị UBND lắp thêm đèn năng lượng mặt trời tại một số khu vực trong ấp.

Trả lời: Dự án làm đèn năng lượng mặt trời của UBND xã triển khai là dự án thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi nào có nguồn vốn về, UBND xã sẽ thông báo cho các ấp đăng ký nhu cầu để được đầu tư.

5. Cử tri Lê Thế Quang, ấp Phú Miêng: Đề nghị UBND xã xem xét kiến nghị với điện lực Hớn Quản hỗ trợ thêm bình hạ thế vì hiện tại chỉ có một bình hạ thế bên trục đường chính không đủ công suất sử dụng cho các hộ dân vào giờ cao điểm.

Trả lời: UBND xã ghi nhận và làm văn bản đề nghị bên điện lực Hớn Quản xem xét khảo sát nâng cấp.

Đề nghị UBND xã xem xét sửa chữa đoạn đường từ trung tâm ấp ra đến đài liệt sĩ (cũ) vì đã hư hỏng nặng gây khó khăn cho người dân đi lại, dễ gây tai nạn giao thông.

Trả lời: Hiện tuyến đường này do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long quản lý chưa bàn giao cho địa phương. UBND xã tiếp thu nội dung và kiến nghị lên công ty cao su để xin sửa chữa.

6. Cử tri Nguyễn Thị Tuyết, Trịnh Thị Diễm, Mai Thị Loan ấp Núi Gió: Đề nghị UBND xã kiến nghị Mở đá sửa chữa đoạn đường từ ngã ba dốc xuống đến khu dân cư, do xe chở đá đi lại nhiều gây hư hỏng, có nhiều rãnh hố. Xử lý đất rơi vãi, phát quang bụi rậm hai bên đường để đảm bảo ATGT. Có quy định cấm xe chở đá ra vào KDC ở khung giờ từ 01 giờ đến 02 giờ sáng để đảm bảo giờ nghỉ cho nhân dân. Không mở cửa bán đá trước 07 giờ sáng.

Trả lời: UBND xã tiếp thu và kiến nghị đến các Doanh nghiệp khai thác đá tại Núi Gió để khắc phục ý kiến trên.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Cử tri Lê Văn Thú, ấp Sóc Lết: Kiến nghị UBND xã xem xét sửa chữa nhà văn hóa ấp vì đã có chỗ bị hư hỏng, mưa dột.

Trả lời: UBND xã sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa nhà văn hóa trong năm 2025.

2. Cử tri Mai Thị Hương, tổ 8 ấp Sóc Trào A: Cha tôi là ông Mai Thanh Sơn là thương binh, được xây dựng nhà cách đây khoảng 30 năm, hiện nay nhà

đột, đã làm đơn gửi lên xã xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nhưng đến nay chưa thấy trả lời.

Trả lời: Ngày 19/6/2024, UBND xã có nhận đơn xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa của ông Mai Thanh Sơn, cư ngụ tại tổ 8 ấp Sóc Trào A, là thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại xã Tân Lợi. Ngày 29/10/2024, UBND xã đã rà soát số liệu gia đình người có công khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025 theo Công văn số 3092/UBND-VX ngày 28/10/2024 của UBND huyện (Đợt rà soát 06 tháng cuối năm). Trong đó đã báo cáo trường hợp của ông Mai Thanh Sơn theo đơn trình bày về Phòng LĐTB&XH huyện tại Báo cáo 323/BC-UBND ngày 29/10/2024.

IV. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. Cử tri Vũ Thị Hương, ấp Ân Lợi: Đề nghị Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo ANTT vì trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ trộm cắp dây điện.

Trả lời: Xin ghi nhận ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND xã giao Công an xã tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT, giao cho lực lượng ANTT cơ sở tăng cường tuần tra nếu phát hiện đối tượng vi phạm sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

2. Cử tri Nguyễn Văn Minh, ấp Phú Miêng, cử tri Lê Đình Nam ấp Quản Lợi B: Đề nghị UBND xã sớm ra quyết định cho các thành viên Tổ ANTT đã nộp đủ hồ sơ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo tình hình ANTT từ giờ đến cuối năm do gần Tết.

Trả lời: Xin ghi nhận ý kiến cử tri: Do trong thời gian qua còn một số ấp chưa bổ sung được hồ sơ để Công an xã tham mưu thành lập hội đồng xét tuyển, sắp tới UBND xã sẽ xem xét thành lập Hội đồng xét và sẽ công nhận đủ các thành viên tổ Bảo vệ ANTT cơ sở tại các ấp.

Trên đây là báo cáo giải trình của UBND xã về các ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT.ĐU; TT.HĐND xã;
- CT; PCT.UBND xã;
- Tổ Đại biểu HĐND xã;
- Các ấp; các ban ngành;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH